



# ความร่วมมือทางวิชาการ

สมช. กับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันเอเชียศึกษา และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

สถาบันความมั่นคงศึกษา<sup>1</sup>

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เนื่องจากสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความสลับซับซ้อนสูง และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA world ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการกำหนดประเด็นความมั่นคง (Securitization) ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงในระดับระหว่างประเทศ อีกทั้งจะส่งผลถึงการกำหนดนโยบายความมั่นคงภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้หลักคิดหรือข้อมูลในการวิเคราะห์บริบทด้านความมั่นคงที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมช. ไม่เพียงให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านความมั่นคงจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้แนวคิดและข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันในการวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ



<sup>1</sup> เรียบเรียงโดย นายสุเชน เลิศวีระสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษาได้จัดทำความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กล่าวไปแล้วในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7<sup>2</sup> ต่อมาในเดือนธันวาคม 2564 สถาบันความมั่นคงศึกษาได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือความร่วมมือขยายเครือข่ายทางวิชาการ รวมถึงพิจารณาหารือแนวทางในการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของนิสิต ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการให้ขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ จากสถาบันทางวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) สถาบันเอเชียศึกษา และ 2) สถาบันวิจัยสังคม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย และประเด็นทางวิชาการที่รอบด้าน โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานภายใต้กรอบบันทึกฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และบุคลากรระหว่างสถาบันทางวิชาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
2. เพื่อสนับสนุนและริเริ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดประชุมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและฐานข้อมูลทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตในงานด้านความมั่นคง
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคง

ในการดำเนินการจะมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การบริการวิชาการระหว่างหน่วยงาน การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนวิทยากร รวมถึงการจัดทำชุดข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกัน อีกทั้งการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อให้นิสิตได้เกิดการพัฒนาความรู้ ความคิด และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

<sup>2</sup> สถาบันความมั่นคงศึกษา. (2564). การพัฒนาและศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านความมั่นคง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์และราชกิจจานุเบกษา